

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน จงมีศรัทธาอย่างมั่นคงว่าลูกคือดวงวิญญาณ เริ่มงานใดก็ตามในสำนักที่เป็นดวงวิญญาณและลูกจะมีการจดจำระลึกถึงพ่อ และไม่ทำบาปใดๆ
- คำถาม:** ความเพียรพยายามใดที่ลูกแต่ละคนต้องทำเพื่อที่จะไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรม? อะไรคือสิ่งขับเคลื่อนของการเข้าใกล้สภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูก?
- คำตอบ:** เพื่อที่จะกลับมาอยู่เหนือบ่วงกรรม จงทำความเพียรพยายามที่จะควบคุมอวัยวะทางร่างกายของลูกด้วยพลังของการจดจำระลึกถึง จงฝึกฝน ฉัน, ดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตนคือลูกของพ่อผู้ไม่มีตัวตน ความเพียรพยายามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่อวัยวะทางร่างกายทั้งหมดของลูกกลับมาปราศจากกิเลส ยิ่งลูกเข้าใกล้สภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูกมากเท่าไร ทุกอวัยวะของลูกก็จะกลับมาเยือกเย็นและมีกลิ่นหอมมากเท่านั้น กลิ่นเหม็นของกิเลสจากอวัยวะเหล่านั้นจะถูกขจัดออกไปและลูกจะมีประสบการณ์ของความสุขที่เหนือประสาทสัมผัสอยู่เรื่อยๆ

โอมชานติ พระเจ้าชีวาพูด ลูกๆ ไม่ต้องบอกว่าท่านพูดกับใคร ลูกๆ รู้ว่าชีพบาบาคือมหาสมุทรแห่งความรู้และท่านคือเมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์ และดังนั้นท่านจะพูดกับดวงวิญญาณอย่างแน่นอน ลูกๆ เข้าใจว่าชีพบาบากำลังสอนลูก ด้วยการใช้น้ำว่า “บาบา” ลูกๆ เข้าใจว่านั่นหมายถึงบาบา, ดวงวิญญาณสูงสุด มนุษย์ทั้งหมดกล่าวถึงดวงวิญญาณสูงสุดว่าเป็นพ่อ บาบาอาศัยอยู่ในดินแดนสูงสุด ก่อนอื่นลูกต้องทำให้ประเด็นนี้มั่นคง พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและมีศรัทธาที่มั่นคงอย่างมากในสิ่งนี้ ลูกดวงวิญญาณต้องซึมซับสิ่งที่พ่อพูดกับลูก ความรู้นั้นอยู่ในดวงวิญญาณสูงสุดต้องเข้าไปในลูกดวงวิญญาณเช่นกัน และแล้วลูกต้องถ่ายทอดความรู้นั้นให้แก่ผู้อื่นด้วยปากของลูก ไม่ว่าลูกจะศึกษาเล่าเรียนอะไร ก็เป็นดวงวิญญาณที่ศึกษาเล่าเรียน เมื่อดวงวิญญาณออกจากร่าง เขาก็ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียน ฯลฯ ดวงวิญญาณก็นำสันสการ์ของเขาไปและนั่งอยู่ในร่างต่อไปของเขา ดังนั้นประการแรกลูกต้องพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณอย่างมั่นคง เวลานั้นลูกต้องละทิ้งสำนักที่เป็นร่าง เป็นดวงวิญญาณที่รับฟังและดวงวิญญาณที่ซึมซับ เมื่อไม่มีดวงวิญญาณอยู่ในร่างกาย ร่างกายก็ไม่สามารถแม้แต่จะเคลื่อนไหวได้ เวลานั้นลูกๆ ต้องมีศรัทธาที่มั่นคงว่าดวงวิญญาณสูงสุดกำลังให้ความรู้นี้แก่ลูกดวงวิญญาณ ลูกลิ้มชิมแล้วชิมแล้วว่าลูกคือดวงวิญญาณที่กำลังรับฟังผ่านร่างกายของลูก และดวงวิญญาณสูงสุดกำลังพูดผ่านร่างกาย, เพราะลูกจดจำร่างกายเท่านั้น ลูกรู้ว่าสันสการ์ที่ดีและไม่ดีบรรจุอยู่ในแต่ละดวงวิญญาณด้วยเช่นกัน เป็นดวงวิญญาณที่ดื่มแอลกอฮอล์และพูดเรื่องราวที่สกปรกผ่านอวัยวะทางร่างกาย เป็นดวงวิญญาณที่เล่นบทบาทของเขาผ่านอวัยวะเหล่านี้ ก่อนอื่นใดลูกต้องกลับมามีสำนักที่เป็นดวงวิญญาณอย่างแน่นอน พ่อสอนดวงวิญญาณ และแล้วดวงวิญญาณก็นำความรู้นี้กลับไปกับพวกเขา เช่นที่ดวงวิญญาณสูงสุดอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยความรู้ ในทำนองเดียวกันลูกดวงวิญญาณก็นำความรู้นี้ไปกับลูก พ่อพาลูกๆ กลับบ้านด้วยความรู้นี้ และแล้วลูกๆ ดวงวิญญาณต้องลงมาเพื่อเล่นบทบาทของลูก บทบาทของลูกคือการได้สัมผัสกับรางวัลในโลกใหม่ แต่แล้วลูกก็ลิ้มชิมความรู้นี้ ลูกต้องซึมซับทั้งหมดนี้อย่างดีมาก ก่อนอื่นใดลูกแต่ละคนต้องทำให้สิ่งนี้มั่นคงที่สุดว่าลูกคือดวงวิญญาณ มีลูกมากมายที่ลิ้มชิมสิ่งนี้ ลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างมากกับตนเอง ลูกไม่สามารถกลายเป็นนายของโลกได้โดยที่ไม่ทำความเพียรพยายาม เพราะความรู้นี้ใหม่ลูกจึงลิ้มชิมประเด็นเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก เมื่อลูกลิ้มชิมว่าลูกคือดวงวิญญาณและกลับมามีสำนักที่เป็นร่าง ลูกก็ทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่ง ลูกจะไม่มีวันทำบาปด้วยการมีสำนักที่เป็นดวงวิญญาณ บาปของลูกจะถูกตัดไปและจะไม่มีการทำบาปเป็นเวลาคี่ครั้งวงจร ดังนั้นจงมีศรัทธาที่มั่นคงว่าลูกคือดวงวิญญาณและไม่ใช้ร่างกายที่กำลังศึกษาเล่าเรียน ก่อนหน้านี้ลูกเคยได้รับคำแนะนำจากมนุษย์ที่มีร่างกาย ในเวลานี้ลูกกำลังได้รับศรัทธาจากพ่อ นี่คือการรู้ใหม่อย่างแท้จริงสำหรับโลกใหม่ ลูกทั้งหมดจะกลับมาใหม่ ไม่มีอะไรที่จะต้องสับสนในสิ่งนี้ ลูกเปลี่ยนจากเก่าเป็นใหม่และจากใหม่เป็นเก่านับครั้งไม่ถ้วน ดังนั้นลูกต้องทำความเพียรพยายามที่ดีมาก ลูกดวงวิญญาณมีการกระทำผ่านอวัยวะประสาทสัมผัสของลูก แม้ว่าลูกจะอยู่ที่สำนักงาน ฯลฯ ของลูก หากลูกพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณในขณะที่มีการกระทำผ่านอวัยวะประสาทสัมผัสของลูกอย่างต่อเนื่อง ลูกก็จะสามารถจดจำพ่อผู้สอนลูกได้อย่างแน่นอน เป็นดวงวิญญาณที่จดจำพ่อ ก่อนหน้านี้แม้ว่าลูกจะเคยพูดว่าลูกจดจำพระเจ้า ลูกจดจำผู้ที่ไม่มีตัวตนในขณะที่พิจารณาว่าตนเองมีตัวตน ลูกไม่เคยพิจารณาว่าตนเองไม่มีตัวตนในขณะที่จดจำผู้ไม่มีตัวตน เวลานั้นลูกดวงวิญญาณต้องพิจารณาว่าตนเองไม่มีตัวตนและจดจำพ่อผู้ไม่มีตัวตน นี่คือการประเด็นที่ต้องมีการไตร่ตรองอย่างดีมาก แม้ว่าบางคนจะเขียนและพูดว่าพวกเขาอยู่ในการ

จดจำระลึกถึงเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และบางคนก็พูดว่าพวกเขาจดจำชีพบาบอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีใครสามารถมีการจดจำระลึกถึงได้อย่างสม่ำเสมอ หากลูกทำได้ ลูกก็จะไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมในตอนนั้นแล้ว หลังจากที่ทำความเพียรพยายามอย่างมากแล้วเท่านั้นที่ลูกจะสามารถไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูกได้ ในสภาพนั้นอวัยวะทางร่างกายที่ผิดปกติทั้งหมดของลูกจะอยู่ภายใต้การควบคุม ในยุคทองอวัยวะต่างๆทางร่างกายทั้งหมดของลูกจะกลับมาปราศจากกิเลส ทุกอวัยวะของลูกจะกลับมาเต็มไปด้วยกลิ่นหอม เวลานี้อวัยวะทางร่างกายมีความสกปรกและเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็น คำยกย่องของยุคทองนั้นน่ารักมาก ลูกเรียกว่าสวรรค์, โลกใหม่,ดินแดนสุชาติ รูปลักษณะและมงกุฎ ฯลฯ ที่มีอยู่ที่นั่นไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้โดยใครก็ตามที่นี้ ถึงแม้ว่าลูกจะเข้าฌานและเห็นสิ่งเหล่านั้น ลูกก็ไม่สามารถสร้างสิ่งเหล่านั้นได้ที่นี่ มีความงามตามธรรมชาติที่นั่น ดังนั้นเวลานี้ลูกๆต้องกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการจดจำระลึกถึง ลูกต้องอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงอย่างมาก สิ่งนี้ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมาก ในขณะที่จดจำบาบ, ลูกก็จะไปถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูกและอวัยวะทางร่างกายทั้งหมดของลูกจะกลับมาเยือกเย็น ทุกอวัยวะจะมีแต่กลิ่นหอมและไม่มีความกลิ่นเหม็นใดหลงเหลืออยู่ ในเวลานี้มีกลิ่นเหม็นในทุกอวัยวะทางร่างกาย ร่างกายเหล่านี้ไม่มีประโยชน์เลย ลูกดวงวิญญาณจะกลับมาบริสุทธิ์ในเวลานี้ ร่างกายของลูกไม่สามารถกลับมาบริสุทธิ์ได้ สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อลูกได้รับร่างใหม่เท่านั้น คำยกย่องที่ว่า “มีกลิ่นหอมในทุกอวัยวะ” พูดถึงเหล่าเทพ ลูกๆควรจะมีประสบการณ์ของความสุขเป็นอย่างมาก พ่อมาและดังนั้นปรอทของความสุขของลูกควรสูงขึ้น พ่อพูดว่าจดจำพ่อและบาบของลูกจะได้รับการปลดปล่อย คำพูดของกิตะนั้นชัดเจนมาก บาบาก็พูดด้วยเช่นกันว่า ผู้ที่เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาของพ่อและผู้ศึกษาที่ก็จะเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาของกฤษณะอย่างแน่นอน เหตุนี้เองبابาพูดว่า จงถ่ายทอดสิ่งนี้แก่ผู้กราบไหว้บูชาเทพด้วยเช่นกัน ผู้คนกราบไหว้บูชาชีวาและแล้วพูดว่าท่านอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน! แม้ว่าพวกเขาจะประณามท่าน พวกเขาไปที่วัดทุกวัน ดังนั้นผู้คนมากมายไปที่วัดชีวา พวกเขาเป็นบันไดที่สูงชันมากขึ้นไปด้านบน วัดของชีวาก็มีการสร้างที่จุดสูงสุด ชีพบาบามาและแสดงให้ลูกเห็นภาพของบันได ชื่อของท่านสูงสุดและสถานที่อยู่อาศัยของท่านก็สูงสุดด้วยเช่นกัน ผู้คนก็ขึ้นไปสูงมาก มีวัดที่สร้างให้แก่ชีวาที่บาดรินาดและอมานาด ท่านยกระดับเราและดังนั้นพวกเขาจึงสร้างวัดที่อยู่สูงขึ้นไปให้แก่ท่าน ที่นี้วัดกูรูชีกาก็สร้างอยู่บนภูเขาสูง พ่อสูงสุดหนึ่งที่นี่และสอนลูก ไม่มีใครอื่นในโลกที่รู้ว่าชีพบาบามาและสอนลูก พวกเขาพูดว่าท่านอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน เวลานี้ลูกมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อยู่เบื้องหน้าลูก นอกจากพ่อแล้วใครที่จะพูดว่า “นี่คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก?” เพียงพ่อเท่านั้นที่จะบอกลูกในสิ่งนี้ ลูกรับฟังเรื่องราวของนารายณ์ที่แท้จริงด้วยเช่นกัน ผู้คนเหล่านั้นเพียงแต่ถ่ายทอดเรื่องราวทางศาสนาของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต และบอกลูกว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป สิ่งนี้ลูกเรียกว่าเรื่องราวด้วยเช่นกัน พ่อที่สูงสุดเหนือสิ่งใดกำลังบอกเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่แก่ลูก เรื่องราวนี้จะทำให้ลูกสูงส่งอย่างมาก ลูกควรจะจดจำเรื่องราวที่เสมอและถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นมากมายเช่นกัน ลูกสร้างพิพิภพอันศักดิ์สิทธิ์และนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ 5000 ปีที่แล้วมีเพียงบารัตและเหล่าเทพก็เคยปกครองที่นั่น นี่คือนิทานที่แท้จริงซึ่งไม่มีใครอื่นสามารถบอกลูกได้ นี่คือนิทานที่แท้จริงที่ซึ่งพ่อ, ผู้เป็นเจ้าของต้นไม้ที่มีชีวิตได้อธิบายแก่ลูก และลูกก็กลายเป็นเทพด้วยสิ่งนั้น ความบริสุทธิ์นี่คือสิ่งหลัก หากลูกไม่กลับมาบริสุทธิ์ ลูกก็ไม่สามารถที่จะชิมชั๊บได้ จำเป็นต้องใช้ภาษาของคำเพื่อเก็บหน้ามราชสีห์ และแล้วเมื่อนั้นการชิมชั๊บจึงสามารถเกิดขึ้นได้ หูของลูกก็เป็นเหมือนกับภาษา หูนั้นควรจะเป็นเหมือนกับภาษาของคำ หูนั้นเป็นหินในปัจจุบัน การดูดซับสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อหูเหล่านั้นกลายเป็นทองคำ ลูกต้องรับฟังด้วยความใส่ใจอย่างมากและดูดซับทุกสิ่ง เรื่องราวเป็นเรื่องที่ง่ายและมีการเขียนไว้ในกิตะด้วยเช่นกัน ผู้คนเหล่านั้นถ่ายทอดเรื่องราวและได้รับรายได้ พวกเขาหารายได้ของพวกเขาจากผู้ฟังเรื่องราวที่นี้ ลูกมีรายได้ด้วยเช่นกัน รายได้ทั้งสองประเภทยังคงดำเนินต่อไปในเวลาเดียวกัน ทั้งสองเป็นนักธุรกิจ ลูกกำลังได้รับการสอนเช่นกัน ท่านพูดว่า จงอยู่อย่าง “มานมานะบาฟ” กลับมาบริสุทธิ์! ไม่มีใครอื่นสามารถพูดสิ่งนี้ และไม่มีใครคงอยู่ในสภาพของ “มานมานะบาฟ” ได้ ไม่มีมนุษย์คนไหนที่สามารถบริสุทธิ์เพราะสิ่งสร้างที่นี้เกิดจากความไม่บริสุทธิ์ อาณาจักรของราวันต้องดำเนินไปจนกว่าจะถึงตอนสิ้นสุดของยุคเหล็ก และลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ในช่วงเวลานั้น เหล่าเทพกล่าวได้ว่าบริสุทธิ์,ไม่ใช่มนุษย์ ชั้นยาสชีกีก็เป็นมนุษย์ด้วยเช่นกัน แต่ศาสนาของพวกเขาคือหนทางสันโดษ พ่อพูดว่า จดจำพ่อแล้วลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ มีอาณาจักรของหนทางครอบครัวในบารัตเสมอ ลูกไม่ได้มีสายใยกับผู้คนในหนทางสันโดษ ที่นี้ทั้งสามมีและภรรยาต้องกลับมาบริสุทธิ์ เมื่อทั้งสองล้อเคลื่อนไปด้วยกัน นั่นก็เป็นสิ่งดี ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน มีการทะเลาะกันเนื่องจากความบริสุทธิ์ ลูกจะไม่เคยได้ยินการทะเลาะใดๆเนื่องจากความบริสุทธิ์ในชุมชนทางจิตอื่นๆ การทะเลาะนี้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเมื่อพ่อมา ผู้รู้หรือผู้เคร่งศาสนาเคยพูดว่าผู้ที่ไร้เดียงสาจะถูกทำร้ายหรือไม่? ที่นี้ลูกสาวก็ร้องออกมา บาบ, โปรดปกป้องเราด้วย! พ่อก็ถามด้วยเช่นกันว่า ลูกไม่ได้กลับมาไม่บริสุทธิ์ใช่ไหม? ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ลูกตกต่ำลงมาอย่างสมบูรณ์ เป็นกิเลสของตัณหาราคะนี้ที่ทำให้ทุกคนไม่มีค่าแม้แต่หนึ่งสตางค์ พ่อพูดว่าลูกเคยอยู่ในโรงค้าประเวณีมาเป็นเวลาถึง 63 ชาติเกิด เวลานี้กลับมาบริสุทธิ์และไปสู่วัดของชีวา

กลับมาบริสุทธิ์เพียงในชาติเกิดเดี๋ยวนี้ จดจำชีพบาบาและลูกจะกลับไปสู่วัดของชีวา, สวรรค์ อย่างไรก็ตามกิเลสของตัณหาราคะก็มีพลังมาก มันรบกวนลูกอย่างมาก มีแรงดึงดูดอย่างมาก การดึงดูดต้องถูกขจัดออกไป เมื่อลูกต้องกลับบ้าน ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน ครูจะไม่เพียงแค่นั่งอยู่ที่นั่นตลอดเวลา การศึกษาเล่าเรียนจะดำเนินไปในระยะเวลาอันสั้น บาบาบอกลูกว่านี่คือพาหนะของพ่อ พ่อบอกลูกถึงอายุของพาหนะ พ่อพูดว่า พ่อเป็นอมตะเสมอ ชื่อของพ่อคือเจ้าแห่งอมตะ เป็นเพราะพ่อไม่ได้กลับมาใช้ชาติเกิดที่พ่อจึงถูกเรียกว่าเจ้าแห่งความเป็นอมตะ ท่านทำให้ลูกเป็นอมตะเป็นเวลาครึ่งวงจร ถึงอย่างนั้นลูกก็ยังคงกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่ต่อไป ดังนั้นเวลานี้ลูกๆต้องกลับขึ้นไปสู่เบื้องบน ลูกต้องหันไบหน้าของลูกไปในทิศทางนั้นและเท้าของลูกไปในอีกทิศทางหนึ่ง ดังนั้น เหตุใดลูกจึงหันไบหน้าของลูกไปอีกทิศหนึ่ง (ไปสู่โลกเก่า)เล่า? บางคนพูดว่า บาบาหันทำความผิดและไบหน้าของฉันก็หันไปในทิศทางอื่น ดังนั้นนั่นหมายความว่า ลูกได้หันไปในทางที่ผิด ลูกลืมพ่อและกลับมามีสำนึกที่เป็นร่าง และดังนั้นลูกจึงหันไปในทางที่ผิด พ่ออธิบายทุกสิ่งแก่ลูก ลูกต้องไม่ร้องขอสิ่งใดจากพ่อ ให้พลังแก่ฉัน ให้พลังแก่ฉัน! พ่อได้แสดงวิธีการให้ลูกได้เห็นแล้ว ลูกต้องกลายเป็นเช่นนั้นด้วยพลังโยคะ ลูกกลับมาบังคับอย่างมากด้วยพลังโยคะที่ลูกจะไม่จำเป็นต้องร้องขออะไรจากใครเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด ลูกได้รับอย่างมากมาจากพ่อ ลูกเข้าใจว่าบาบาฉลาดใจให้ลูกหารายได้อย่างมาก ท่านพูดว่า รับสิ่งใดก็ตามที่ลูกต้องการ! ลักชมีและนารายณ์นี้สูงสุด และแล้วลูกก็สามารถที่จะรับสิ่งใดก็ตามที่ลูกต้องการ หากลูกไม่ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ ลูกก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของปวงประชา จะต้องมีการสร้างปวงประชาเช่นกันอย่างแน่นอน เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปลูกก็จะมีพิชิตภักต์มากมายและลูกจะได้รับฮอลล์(ห้องโถงขนาดใหญ่)และวิทยาลัยที่ใหญ่ที่ลูกจะสามารถรับใช้ได้ ลูกจะได้รับห้องโถงอย่างแน่นอนด้วยเช่นกันที่ผู้คนสร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีแต่งงาน ลูกควรอธิบายว่า “พระเจ้าชีวาพูด: พ่อทำให้ลูกบริสุทธิ์อย่างมาก(เทพ) และแล้วผู้ที่ดูแลผลประโยชน์ก็จะให้ห้องโถงของพวกเขาแก่ลูก บอกพวกเขา พระเจ้าพูดว่า ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะทำให้ลูกได้รับความทุกข์ เวลานี้จงกลับมาบริสุทธิ์และไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ ลูกจะได้รับห้องโถงอยู่เรื่อยๆ และแล้วก็จะมีย่าพูดว่า สายเกินไป! พ่อพูดว่า พ่อจะไม่นำสิ่งใดไปจากลูกซึ่งไม่มีอะไรเลยและแล้วพ่อต้องให้การตอบแทน เงินเพนนีของลูกๆสร้างทะเลสาบ และทุกสิ่งของทุกคนอื่นจะกลายเป็นฝุ่น พ่อคือ เจ้าของโรงรับจำนำ ช่างทอง คนซักผ้า และช่างฝีมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บั๊พดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. รับฟังด้วยความใส่ใจกับเรื่องราวที่แท้จริงที่พ่อบอกลูกและซึมซับสิ่งนั้น อย่าได้ร้องขอสิ่งใดจากพ่อ สะสมรายได้เพื่อตัวเองเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด

2. ลูกต้องกลับบ้าน ดังนั้นจงสิ้นแรงดึงดูดของร่างกายด้วยพลังโยคะ ทำให้อวัยวะทางร่างกายของลูกเยือกเย็น ทำความเพียรพยายามเพื่อละทิ้งสำนึกที่เป็นร่างทั้งหมดของลูก

**พร:** ขอให้ลูกเต็มไปด้วยแสงและอำนาจและรับใช้ดวงวิญญาณมากมายในขณะที่ลูกอยู่ในที่เดียว เช่นเดียวกับประชากรที่อยู่ในสถานที่หนึ่งและรับใช้ในระยะเวลาไกล ในทำนองเดียวกัน ลูกทุกคนสามารถกลายเป็นเครื่องมือในการรับใช้ดวงวิญญาณมากมายในขณะที่อยู่ในสถานที่หนึ่ง สำหรับสิ่งนี้ ลูกเพียงแค่ต้องเต็มไปด้วยแสงและอำนาจ ปลอ่ยให้จิตใจและสติปัญญาของลูกเป็นอิสระจากความคิดที่ไร้ประโยชน์ อย่างสม่ำเสมอ กลายเป็นตัวของมันตรา "มานมานบาฟ" อย่างง่ายดาย ให้สภาพของจิตใจของลูกเต็มไปด้วยความปรารถนาดี ความรู้สึกที่บริสุทธิ์ ทัศนคติที่สูงส่ง และกระแสน้ำที่สูงส่ง และแล้วลูกก็จะสามารถทำงานรับใช้นี้ได้อย่างง่ายดาย นี่คือการรับใช้ที่แท้จริงด้วยจิตใจของลูก

**คติพจน์:** เวลานี้ลูกดวงวิญญาณบราห์มินจะต้องมีอำนาจ (might) และทำให้ดวงวิญญาณอื่นไปเป็นไมค์ (mics)

\*\*\* โอม ชานติ \*\*\*